

## THÁNG THANH NIÊN HÀNH ĐỘNG, CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Thìn, Ban TS- TT

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM( 26/03/1931- 26/03/2024) Đoàn trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức đã ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng ngày lễ lớn của Đoàn và những việc làm thiết thực hưởng ứng tháng thanh niên. Ngay từ những ngày đầu tháng 3 các phong trào thi đua sôi nổi đã diễn ra trong các chi Đoàn được BCH công đoàn nhà trường ghi nhận và đánh giá cao. Các Đoàn viên đã nêu cao ý thức trách nhiệm, vai trò nòng cốt của tuổi trẻ trong nhiệm vụ xây dựng tập thể vững mạnh, phát triển đất nước.

Hòa chung trong không khí thi đua sôi nổi của cả nước. Sáng ngày 25 tháng 3 năm 2024, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Buổi Lễ có sự góp mặt của Ban lãnh đạo nhà trường, toàn thể thầy cô giáo và hơn 900 học sinh khối THPT. Tại buổi lễ thầy cô và các bạn Đoàn viên của nhà trường đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh vẻ vang của Đoàn, thấy được vai trò xung kích của thế hệ Đoàn viên, thanh niên trên cả nước đã góp phần tô thắm những trang sử vẻ vang của dân tộc. Xã hội ngày càng hiện đại, hòa chung với xu thế hội nhập của thế giới, Đoàn viên, thanh niên Việt Nam ngày càng khẳng định rõ ý thức trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng đất nước.



*Giám đốc điều hành hệ thống giáo dục BMS tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn trường*

Buổi lễ cũng biểu dương và khen thưởng những Đoàn viên, chi đoàn có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào Đoàn thanh niên





*Khen thưởng những Đoàn viên có thành tích xuất sắc trong phong trào Đoàn*  
Hưởng ứng, Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, sau buổi lễ mít tinh sau buổi lễ, thầy cô cùng các Đoàn viên trong trường đã tiến hành trồng cây xanh GIEO MÀM SỨC SỐNG với sự tham gia đông đảo của thầy cô và các Đoàn viên trong nhà trường.









*Thầy cô giáo và các Đoàn viên trong trường hưởng ứng Tết trồng cây*

Sau chương trình này, mong rằng những Thanh niên của chúng ta luôn giữ vững tinh thần nhiệt huyết và khát khao cống hiến cho đời xứng đáng với khẩu hiệu bác Hồ trao tặng “ĐÂU CẦN THANH NIÊN CÓ, ĐÂU KHÓ CÓ THANH NIÊN”